



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลรื่องกวาง โทร ๐ ๕๔๕๙ ๗๑๑๕

ที่ พร ๐๐๓๓.๓๐๖/๑๐๓๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง...โปรดลงนามประกาศเจตนารมณ์...การป้องกันการทุจริตในฉกรรปฏิบัติหน้าที่...การป้องกันการทุจริตตาม...
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื้อยา การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำ
ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลรื่องกวาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรื่องกวาง

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นการบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่๔) และในตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT ข้อที่ ๒๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื้อยา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างสังคมโรงพยาบาลรื่องกวางให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลรื่องกวาง ร่วมประพฤติดนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและปลูกฝังให้เป็นค่านิยม ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยจะจัด ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผานางคอย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลรื่องกวาง ต่อไป


(นางสาวประภัสสร ก้อนแก้ว)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงนามแล้ว/ทราบ/อนุญาต


(นายรุ่งกิจ ปินใจ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรื่องกวาง